

๘. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

๘.๑ โครงสร้างส่วนราชการ

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง กำหนดตำแหน่งของพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือกำหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และหากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
<p>๑. สำนักปลัด</p> <p>๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ จัดทำคำสั่ง ประกาศ งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล งานตรวจสอบภายใน</p> <p>๑.๒ ฝ่ายนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน งานวิชาการ งานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผนเพื่อเสนอแนะ ประกอบการกำหนดนโยบาย งานพิจารณาตรวจร่างข้อบังคับตำบล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๓ ฝ่ายกฎหมายและคดี งานกฎหมายและคดี งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานข้อบัญญัติและระเบียบ งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานสอบสวนพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนตำบล</p> <p>๑.๔ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอำนวยการ งานฟื้นฟู งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน</p> <p>๑.๕ งานกิจการสภา อบต. งานระเบียบข้อบังคับประชุม งานการประชุม งานอำนวยการและประสานงาน</p>	<p>๑. สำนักปลัด</p> <p>๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ จัดทำคำสั่ง ประกาศ งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล งานตรวจสอบภายใน</p> <p>๑.๒ ฝ่ายนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน งานวิชาการ งานข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผนเพื่อ เสนอแนะประกอบการกำหนดนโยบาย งานพิจารณาตรวจร่างข้อบังคับตำบล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๓ ฝ่ายกฎหมายและคดี งานกฎหมายและคดี งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานข้อบัญญัติและระเบียบ งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานสอบสวนพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนตำบล</p> <p>๑.๔ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอำนวยการ งานฟื้นฟู งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน</p> <p>๑.๕ งานกิจการสภา อบต. งานระเบียบข้อบังคับประชุม งานการประชุม งานอำนวยการและประสานงาน</p>	